



ประกาศเทศบาลตำบลคลองพิไกร
เรื่อง มาตรการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลคลองพิไกร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นหลักสำคัญขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลคลองพิไกร โดยมุ่งยึดถือ ประโยชน์ของประเทศไทยเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็น หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และจะไม่เรียกรับ ไม่รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด อันมิชอบด้วยกฎหมาย ที่อาจทำให้กระทบกระเทือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลคลองพิไกรโปร่งใสและตรวจสอบได้ เทศบาลตำบล คลองพิไกรจึงได้กำหนดมาตรการ กลไกการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ของเทศบาลตำบลคลองพิไกร ดังนี้

๑. กำหนดกรอบแนวทางให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลคลองพิไกร โดยวิธีการออกประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนชุมชน การ ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล การร่วมเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การร่วมเป็นคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ ของเทศบาล การสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการของเทศบาลตำบลคลองพิไกร การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การสำรวจความพึงพอใจในโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลได้จัดขึ้น การให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล คลองพิไกร ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯลฯ เป็นต้น

๒. กำหนดกลไกการกำกับติดตาม โดยกำหนดให้จัดทำรายงานผลให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อจะได้ รับทราบข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไขภารกิจ หรือสนับสนุน ส่งเสริมภารกิจของเทศบาลต่อไป

จึงประกาศให้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมเดช ถิ่นน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองพิไกร